



LITTLE EM'S
THẾ GIỚI MẶT TRỜI
With Reggio Children

TRINITY
COLLEGE LONDON



Chúc Quý Phụ huynh thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác giữa Little Em's và Trinity College London, một đối tác lâu năm trong hệ sinh thái giáo dục Embassy Education của chúng ta. Sự hợp tác lần này mang đến chương trình **Young Performers Certificates (YPC)** của Trinity College London cho năm học hiện tại. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, trẻ sẽ có cơ hội tham gia và thực hành chương trình Young Performers Certificates (YPC).



Young Performers Certificates (YPC) là gì?

Chương trình Young Performers Certificates (YPC) được thiết kế để phát triển sự tự tin, kỹ năng tương tác nhóm và cảm giác thành tựu ở trẻ em từ ba đến bảy tuổi. Trẻ sẽ sử dụng tiếng Anh xuyên suốt quá trình học tập và trình diễn. Chương trình được triển khai bởi các giáo viên Kịch nghệ chuyên nghiệp, là người nói tiếng Anh bản xứ. Nhờ đó, trẻ sẽ sử dụng tiếng Anh xuyên suốt quá trình học tập và biểu diễn.

Trẻ hoàn thành khóa học sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ thi Young Performers Certificates của Trinity College London. Với niềm tin vào khả năng giao tiếp với hàng trăm ngôn ngữ của trẻ, Little Em's đã chọn YPC như một hình thức thể hiện đa ngôn ngữ, đặc biệt chú trọng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của trẻ (ESL).

Vì sao nên chọn Young Performers Certificates (YPC)?

Chúng chỉ Young Performers Certificates (YPC) của Trinity College London khuyến khích trẻ nhỏ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau, kĩ năng biểu diễn, âm nhạc và giao tiếp tiếng Anh khi các em sáng tạo và khám phá các câu chuyện, bài hát, đóng vai và giải quyết các tình huống thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng phong phú và tích hợp các chuyển động, âm nhạc, giọng nói và các tác phẩm nghệ thuật.

Young Performers Certificates (YPC) liên quan đến những gì?

Trẻ em sẽ trình bày một màn trình diễn nhóm ngắn bằng tiếng Anh, có thể dưới hình thức diễn lại một trong những hoạt động sau:

- Câu chuyện, bài đồng dao, bài thơ, câu chuyện thần thoại hoặc truyện cổ tích;
- Bài hát hoặc tác phẩm âm nhạc.

Trẻ em sẽ sử dụng các kỹ năng biểu diễn, âm nhạc và giao tiếp khác nhau, bao gồm:

- Nói thơ hoặc văn xuôi, diễn đạt kịch, hát, chơi nhạc cụ, vận động biểu cảm, kịch câm, sử dụng trang phục, đạo cụ, mặt nạ, con rối.

Giáo viên phụ trách bộ môn của trẻ sẽ có mặt xuyên suốt và có thể hướng dẫn hoặc chỉ đạo buổi biểu diễn.



LITTLE EM'S
THẾ GIỚI MẶT TRỜI
With Reggio Children



Young Performers Certificates (YPC) tại Little Em's được thực hiện như thế nào?

Young Performers Certificates (YPC) sẽ chủ yếu được cung cấp thông qua các lớp bồi dưỡng năng lực hàng tuần với bộ môn Kịch.

Các chủ đề của Young Performers Certificates (YPC) phù hợp với chương trình giảng dạy cốt lõi của lớp thông qua các chủ đề và dự án khác nhau của IB PYP của mỗi lớp.

Giáo viên Little Em's sẽ tích hợp các khía cạnh ngôn ngữ có liên quan trong suốt quá trình học tập hàng tuần của trẻ trên lớp. Trẻ sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng vào cuối mỗi năm học để đánh giá khả năng tiếng Anh và khả năng biểu diễn của mình.

Ai phụ trách chương trình Young Performers Certificates (YPC)?



Thầy
Trevor Mulhare



- Hoàn thành chương trình chuyên ngành Kịch nghệ và Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học College Dublin từ năm vào năm 2012.
- Đạt được Chứng chỉ 'Approved Plus' trong Giảng dạy Tiếng Anh tại trường Centre of English Studies vào năm 2012.

Với niềm đam mê về Kịch nghệ, thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để theo đuổi lĩnh vực này. Hiện tại, thầy Trevor cũng đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Giảng dạy tại Wall Street English. Thầy rất háo hức khi có cơ hội được giảng dạy Tiếng Anh và Kịch cho các bạn nhỏ tại Little Em's.



Cô
Ilse Zoerb



- Hoàn thành chương trình học tại trường Hamilton College ở New York vào năm 2011 với chuyên ngành liên quan lĩnh vực Sân khấu.
- Tham gia đào tạo chuyên sâu về Kịch Hình Thể - Sáng tạo tại Pig Iron School of Advanced Performance Training ở Philadelphia vào năm 2015.

Ngoài vai trò là một diễn viên Kịch nghệ hoạt động tự do nhiều năm, cô Zoerb còn tham gia giảng dạy tại nhóm Kịch ứng tác "Cái Tổ Nhỏ". Hiện tại, cô đang rất sẵn sàng chia sẻ đam mê và kiến thức của mình cho các tài năng nhí tại Little Em's.

